

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN Ở KIẾN XƯƠNG ĐÚNG QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH

Đến nay, Kiến Xương đã có 34/37 xã, thị trấn hoàn thành bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đa số các địa phương đều làm tốt khâu chuẩn bị, tuân thủ đúng quy trình, quy định; nhân dân lựa chọn được những người có năng lực, uy tín đảm nhận vị trí này.



Đường giao thông thôn Đông Văn, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

Ông Nguyễn Công Chúc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Văn, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương cho biết: Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được thông tin về cuộc bầu cử. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ người dân đi bầu cử đạt 72%. Để tạo nguồn cán bộ thôn, trước đó, Chi bộ luôn quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ những đồng chí có triển vọng. Sau khi kết nạp Đảng, Chi bộ phân công nhiệm vụ để các đồng chí từng bước tích lũy kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện công việc ở thôn xóm. Đến đại hội, Chi bộ lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất để bầu vào chi ủy, sau đó giới thiệu để bầu trưởng, phó trưởng thôn. Do có sự chuẩn bị tốt nên khi tiến hành bỏ phiếu người dân đều nhất trí cao với sự giới thiệu của Chi bộ với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Cùng với thôn Đông Văn, 4 thôn còn lại của xã Vũ Lễ đều bầu thành công trưởng, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 với tỷ lệ cử tri đại diện các hộ gia đình đạt trên 70%, không có thôn nào phải bầu lại. Ông Phạm Bá Hoàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu, UBND xã đã chỉ đạo các thôn đóng loạt tổ chức bầu cử vào cuối tuần; đồng thời, giao Ban Văn hóa xã làm tốt công tác tuyên truyền. Trong quá trình triển khai, chúng tôi thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các



Nông dân Kiến Xương chăm sóc cây màu.

hướng dẫn của cấp trên; chú trọng phát huy vai trò của chi bộ, các đảng viên, trưởng ban công tác mặt trận thôn khi lựa chọn, dự kiến giới thiệu người ứng cử. Trong đợt bầu cử trưởng thôn vừa qua, 5/5 đồng chí trưởng thôn trúng cử đều là phó bí thư chi bộ, 5/6 đồng chí phó trưởng thôn trúng cử là chi ủy viên. Những người trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc bầu cử trưởng, phó trưởng thôn ở xã Vũ Lễ diễn ra thuận lợi, tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 94%); các ứng cử viên đều trúng cử với tỷ lệ cao (từ 77% trở lên); không có khiếu

nại, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử. Đạt được kết quả đó, song song với việc làm công tác mặt trận các thôn đã làm tốt công tác giới thiệu ứng cử trưởng, phó thôn bảo đảm tiêu chí "ý Đảng lòng dân". Các nhân sự do chi bộ giới thiệu đều nhận được sự tin nhiệm, đồng thuận cao của nhân dân. 6/6 đồng chí phó bí thư chi bộ thôn giới thiệu để bầu trưởng thôn đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bầu cử ở Vũ Bình vẫn còn một số hạn chế như chất lượng một số phó trưởng thôn ứng cử

và trúng cử còn nhiều hạn chế về trình độ; độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ trưởng, phó thôn còn khá cao do khó khăn chung về nhân sự.

Theo ông Lê Minh Hoàng, Trưởng phòng Nội vụ huyện: Đây cũng là khó khăn chung của nhiều địa phương trên địa bàn huyện khi triển khai công tác bầu cử trưởng, phó thôn. Một số nơi không tìm được nhân sự vì những đồng chí đáp ứng yêu cầu về năng lực, sức khỏe lại ngại "vác tù và hàng tổng" mà tập trung vào phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, các địa phương đều chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm phương án nhân sự tốt nhất trong khả năng, giới thiệu để người dân lựa chọn, bầu làm trưởng, phó thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 34/37 xã, thị trấn hoàn thành bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020; các địa phương còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11/2017. Đại đa số các cuộc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố sau khi đã kiện toàn xong chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và tổng kết nhiệm kỳ trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2015 - 2017. Trong đó, nhấn mạnh việc tập trung chỉ đạo ban công tác mặt trận thôn, khu phố dự kiến danh sách người ứng cử để bầu vào chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố. Theo đó, đối với thôn loại 1 được bầu 1 trưởng thôn và 2 phó trưởng thôn; đối với thôn loại 2 và loại 3 được bầu 1 trưởng thôn và 1 phó trưởng thôn. Về tiêu chuẩn, quy trình bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố, UBND huyện yêu cầu các địa phương bám sát, thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn. Nội dung của quyết định đã được huyện triển khai tới đội ngũ cán bộ thôn tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuối năm 2016. Vì vậy, các thôn đều nắm vững quy trình, từ đó tổ chức triển khai công tác bầu cử bảo đảm yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc hay vấn đề phát sinh, các địa phương đều phản ánh về Phòng Nội vụ để có hướng giải quyết kịp thời. Có thể khẳng định, việc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Kiến Xương đến nay cơ bản bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân, người dân lựa chọn được những người có năng lực, uy tín để gánh vác công việc.

ĐÀO QUYN

Thực hiện bình đẳng giới trong các cấp hội phụ nữ

Những năm qua, cùng với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, công tác bình đẳng giới (BDG) luôn được hội các cấp phụ nữ đặc biệt quan tâm.

Tại hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên phụ nữ do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Đông Hưng phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, rất nhiều chị em đã đưa ra các ý kiến liên quan trực tiếp đến phụ nữ, đồng thời được giải đáp cụ thể về chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Chị Phạm Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Từ những buổi tuyên truyền, cán bộ hội không chỉ được bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác mà còn được nâng cao kiến thức pháp luật về BDG, từ đó tuyên truyền, vận động chị em ở cơ sở tốt hơn. Chị Nguyễn Thị Vóc, hội viên phụ nữ thôn Văn Hải, xã Đông Phong (Tiền Hải) bày tỏ: Phụ nữ nông thôn bận bịu với công việc đồng ruộng, làm công nhân, chăm sóc gia đình nên không có nhiều thời gian để nâng cao kiến thức. Thông qua các buổi tuyên truyền, các hội thi do hội các cấp LHPN tổ chức giúp chúng tôi hiểu thêm về công tác hội, Luật Bình đẳng giới cũng như các kiến thức pháp luật liên quan mật thiết đến giới mình. Với chúng tôi, BDG đơn giản là việc được các cấp hội chăm lo, về sức khỏe, tinh thần, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

10 năm qua, các cấp hội còn tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tạo điều kiện, hỗ trợ phụ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Thành phố Thái Bình là địa phương tiêu biểu trong việc tạo nguồn nhiều chị em đã đưa ra các ý kiến liên quan trực tiếp đến phụ nữ, đồng thời được giải đáp cụ thể về chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Chị Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Từ những buổi tuyên truyền, cán bộ hội không chỉ được bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác mà còn được nâng cao kiến thức pháp luật về BDG, từ đó tuyên truyền, vận động chị em ở cơ sở tốt hơn. Chị Nguyễn Thị Vóc, hội viên phụ nữ thôn Văn Hải, xã Đông Phong (Tiền Hải) bày tỏ: Phụ nữ nông thôn bận bịu với công việc đồng ruộng, làm công nhân, chăm sóc gia đình nên không có nhiều thời gian để nâng cao kiến thức. Thông qua các buổi tuyên truyền, các hội thi do hội các cấp LHPN tổ chức giúp chúng tôi hiểu thêm về công tác hội, Luật Bình đẳng giới cũng như các kiến thức pháp luật liên quan mật thiết đến giới mình. Với chúng tôi, BDG đơn giản là việc được các cấp hội chăm lo, về sức khỏe, tinh thần, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Từ khi Luật Bình đẳng giới có hiệu lực (năm 2007) đến nay, hàng năm, các cấp hội phụ nữ đều lồng ghép tập huấn kiến thức về giới, Luật Bình đẳng giới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế... cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các địa phương. 10 năm qua, các cấp hội đã tích cực chủ động phối hợp với ngành Tư pháp củng cố và phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. Hội LHPN cơ sở phối hợp với các ngành chức năng giải quyết 924 đơn, thư thuộc các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em, đất đai, thừa kế; phối hợp với tổ hòa giải cơ sở hòa giải 12.157 vụ mâu thuẫn gia đình, láng xóm; tham mưu xây dựng và duy trì 1.956 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng...

Cùng với hoạt động thúc đẩy BDG trong lĩnh vực chính trị,

các cấp hội LHPN còn góp phần thúc đẩy BDG trên các lĩnh vực lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn; phối hợp với ngành Y tế, công ty bảo hiểm... tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; triển khai các chương trình bảo vệ tài chính cho phụ nữ nghèo...

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: Việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp hội đã thực hiện hiệu quả các hoạt động công tác hội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, góp phần hỗ trợ phụ nữ thực hiện BDG trên các lĩnh vực; vai trò, vị thế của phụ nữ được nâng lên. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về Luật Bình đẳng giới, kiến thức về BDG, tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác để tích cực hỗ trợ phụ nữ thực hiện BDG trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, tích cực đề xuất với các ngành chức năng những vấn đề liên quan để thực hiện hiệu quả BDG; làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những điển hình trong thực hiện BDG...

PHƯƠNG ANH



Hỗ trợ vốn vay để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những hoạt động góp phần thực hiện bình đẳng giới trong các cấp hội phụ nữ.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI BÌNH

Xây dựng môi trường không khói thuốc

Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình đào tạo các ngành nghề cơ khí sửa chữa ô tô, thuyền máy trưởng, thủy thủ và người lái phương tiện thủy nội địa; công nhân kỹ thuật các ngành nghề giao thông vận tải; vận hành cầu, cần trục, sửa chữa máy thi công xây dựng; công nghệ ô tô, lái xe ô tô, mô tô và vận hành máy thi công xây dựng... Do đặc thù nghề nghiệp, từ giáo viên đến học viên phần đông là nam giới. Chính vì vậy, tỷ lệ giáo viên, học viên có sử dụng thuốc lá cũng cao hơn so với các trường học và các cơ quan khác. Nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng cơ quan, đơn vị, môi trường không khói thuốc, Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá

gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, hội đồng thi đua khen thưởng, ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên trường. Nhà trường cũng phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các tổ chức đoàn thể về nâng cao vai trò của mình trong tham gia công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc. Ban Giám hiệu cũng đồng thời chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể xây dựng và triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tới nhân viên, đoàn viên; đưa kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá là tiêu chí chính bình xét, đánh giá công tác thi đua hàng năm đối với từng bộ phận và cá nhân. Để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, công tác

tuyên truyền được Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của trường chú trọng, trong đó phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, giúp cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động và học viên nắm rõ các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nhận biết rõ tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh; lợi ích của việc bỏ hút thuốc lá và lối sống lành mạnh không thuốc lá. Cùng với quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động và học viên thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhà trường cũng đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và đánh giá kết quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại từng bộ phận.

Ông Đinh Văn Thọ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình cho biết: Nhà trường phấn đấu đến năm 2018 cơ bản giảm được 80% số người hiện đang hút thuốc lá trong phạm vi toàn trường, tiến tới mục tiêu thực hiện môi trường 100% không khói thuốc theo đúng hướng dẫn. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban Giám hiệu đã đưa việc không hút thuốc lá vào quy chế hoạt động của cơ quan; vận động tạo phong trào bỏ thuốc lá ở những người đang hút và xây dựng điển hình các tổ, phòng, đơn vị trực thuộc trường không có khói thuốc lá. Nhà trường cũng vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, làm gương cho học viên trong việc thực hiện nghiêm quy định môi trường không khói thuốc, để nghị những người có thói quen hút thuốc lá

sớm từ bỏ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Trường cũng ra quy định nghiêm cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng họp, phòng thi, nơi tập trung đông người như phòng tiếp dân, hành lang, phòng chờ thi... Trong phòng làm việc, phòng họp không được để gạt tàn, bật lửa. Ở những nơi tập trung đông người trong khuôn viên trường và trung tâm

sát hạch lái xe, hành lang, hội trường, phòng họp, nhà trường đều tổ chức treo các pa nô, biển cấm hút thuốc lá để nhắc nhở ý thức chấp hành của mọi người.

Nhờ tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tình trạng hút thuốc lá trong Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình đã giảm nhiều. Nếu như trước đây tại các khu tập

trung đông người, hành lang, lối đi nơi công cộng thường xuyên bắt gặp người hút thuốc lá, tàn thuốc, đầu mẩu thuốc lá vương vãi khắp nơi thì hiện nay đã giảm rõ rệt. Nhiều cán bộ, giáo viên trước đây hút thuốc lá thường xuyên nay đã ý thức bỏ thuốc và giảm hút thuốc, không hút thuốc lá ở những nơi có quy định cấm. Vì vậy, môi trường cơ quan ngày càng trong lành.

HA DUNG



Trong phòng thi tại Trung tâm sát hạch lái xe không còn tình trạng giáo viên, học viên hút thuốc lá.